



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักงานนโยบายและแผน โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๔๘๗๐ มท. ๕๐๕๗๗
ที่ มท ๐๒๑๑.๖/ว ๐๘๐๘ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

เรื่อง สรุปรายการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย (วันพุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)

เรียน รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม
หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่ปรึกษา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย
หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี เลขานุการศูนย์ปฏิบัติการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของ
กระทรวงมหาดไทย และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้จัดประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย เพื่อหารือ
ข้อราชการสำคัญ มอบนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติราชการ รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
เมื่อวันพุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นั้น

กระทรวงมหาดไทยได้สรุปรายการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว
เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสรุปรายการประชุมได้ที่ทาง
www.ppb.moi.go.th หัวข้อ “สรุปข้อสั่งการการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย”

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ)
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย



ที่ มท ๐๒๑๑.๖/ ๐๒๕๐๓

กระทรวงมหาดไทย
ถนนอิษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

เรื่อง สรุปรการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย (วันพุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)

เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๖/๒๒๕๔๐ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปรการประชุมฯ ประจำวันพุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้จัดประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย เพื่อหารือข้อราชการสำคัญ มอบนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติราชการ รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นั้น

กระทรวงมหาดไทยได้สรุปร่วมประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสรุปร่วมประชุมได้ที่ www.ppb.moi.go.th หัวข้อ “สรุปข้อสั่งการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ)

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวง
สำนักนโยบายและแผน
โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๒๒๓ ๔๘๗๐



ที่ มท ๐๒๑๑.๖/ว ๙๗๕

ถึง จังหวัดทุกจังหวัด

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้จัดให้มีการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย ประจำสัปดาห์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน การประชุม ในการนี้กระทรวงมหาดไทยได้จัดทำสรุปข้อราชการของผู้บริหารระดับสูงจากการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ขอให้จังหวัดติดตามสรุปการประชุมหารือข้อราชการดังกล่าว ได้ทางเว็บไซต์ www.ppb.moi.go.th หัวข้อ “สรุปข้อสั่งการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย” เพื่อรับทราบและถือปฏิบัติ



สำนักงานปลัดกระทรวง

สำนักนโยบายและแผน

โทร. ๐๒ ๒๒๓ ๕๘๗๐ , ๕๐๕๗๗

สรุปประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย
วันพุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สรุปข่าวสารสำคัญจาก ศูนย์แก้ไขปัญหามันคงแบบบูรณาการ (ศมบ.)	<p>ศูนย์ปฏิบัติการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทย (นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี)</p> <p>๑. ด้านการต่างประเทศ</p> <p>๑.๑ ความเคลื่อนไหวของกลุ่มก่อการร้าย จากเหตุก่อการร้ายที่กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย และการจับกุมผู้ก่อการร้ายในมาเลเซีย บังชี้ถึงการแผ่อิทธิพลของกลุ่ม IS เข้ามาในภูมิภาคอาเซียน</p> <ul style="list-style-type: none">- ในช่วงเทศกาลตรุษจีนระหว่างวันที่ ๖ - ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ฝ่ายข่าวได้เฝ้าระวังกลุ่มต่อต้านรัฐบาลจีนที่อาจมีเป้าหมายโจมตีชาวจีนที่เดินทางมาประเทศไทย โดยพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้กำชับให้ฝ่ายความมั่นคง ฝ่ายข่าว สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเฝ้าติดตามระมัดระวังการก่อการร้าย โดยเฉพาะเขตชุมชนหนาแน่น และตามแนวชายแดน- ประเทศเนเธอร์แลนด์ยกระดับการต่อต้านกลุ่ม IS ใน ๓ ด้าน ได้แก่ ทหาร การเมือง และการช่วยเหลือทางมนุษยธรรม รวมทั้งการปฏิบัติโจมตีทางอากาศในพื้นที่ภาคตะวันออกของซีเรีย <p>๑.๒ การประชุม ASEAN - US SUMMIT นายกรัฐมนตรี ได้รับเชิญจากประธานาธิบดีสหรัฐฯ ให้เข้าร่วมประชุม ASEAN - US SUMMIT ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา แสดงให้เห็นว่าประเทศสหรัฐอเมริกายอมรับรัฐบาลไทย และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ด้านบวกแก่นายกรัฐมนตรี แต่อาจมีการเคลื่อนไหวของกลุ่มต่อต้านในพื้นที่</p> <p>๒. สถานการณ์ภายในประเทศ ด้านการเมือง/ความมั่นคง</p> <p>๒.๑ การร่างรัฐธรรมนูญ</p> <ul style="list-style-type: none">- กลุ่มเห็นต่างได้วิจารณ์บทเฉพาะกาลร่างรัฐธรรมนูญ ในประเด็นที่จะให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติอยู่จนกว่าจะมี คณะรัฐมนตรีใหม่ การควบคุมการทำงานของรัฐบาล และการเปิดโอกาสให้คณะรัฐมนตรี คณะรักษาความสงบแห่งชาติ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สภาปฏิรูปแห่งชาติ ลาออกและสมัครรับเลือกตั้งได้ ส่วนอดีตนายรัฐมนตรี (นายทักษิณ ชินวัตร) วิจารณ์ร่างรัฐธรรมนูญว่าให้อำนาจศาลรัฐธรรมนูญมากเกินไป และให้พรรคเพื่อไทยเตรียมพร้อมเลือกตั้ง- สวนดุสิตโพลเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ร้อยละ ๗๕.๐๕ เห็นว่าการวิจารณ์ร่างรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องผลประโยชน์ ร้อยละ ๗๗.๐๖ เชื่อถือนายกรัฐมนตรีในการวิจารณ์ร่างรัฐธรรมนูญ และร้อยละ ๖๔.๑๒ เชื่อถือนักการเมือง <p>๒.๒ การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผลงานของรัฐบาล ศูนย์แก้ไขปัญหามันคงแบบบูรณาการ ขอให้หน่วยงานที่มีช่องทางในการเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ ร่วมบูรณาการข้อมูลข่าวสารผลงานของรัฐบาลให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยขอให้กระทรวงมหาดไทยแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดประชาสัมพันธ์เผยแพร่</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>ข้อมูลข่าวสารผลงานของรัฐบาล เพื่อสร้างสภาวะการรับรู้ที่ถูกต้องให้แก่ประชาชน ผ่านทางสถานีวิทยุชุมชนและหอกระจายข่าวหมู่บ้าน และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีบัญชาให้หน่วยงานในสังกัดจัดทำข้อมูลข่าวสาร การบริการ และแผนงาน/โครงการกระทรวงมหาดไทยลงใน Application GAC (Government Application Center) เพื่อเชื่อมโยงให้ประชาชนได้เข้าถึงงานของกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๒.๓. การแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU Fishing) คณะผู้แทน EU ค่อนข้างพอใจกับความก้าวหน้าในการปฏิรูประบบประมงของรัฐบาลไทย และได้เสนอแนะเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายประมงใหม่ ซึ่งศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) ได้จัดทำแผนการปฏิบัติ (Action Plan) รองรับข้อเสนอแนะแล้ว</p> <p>๒.๔. การจัดดัชนีชี้วัดคอร์รัปชันโลก องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) ได้จัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน ประจำปี ๒๕๕๘ (Corruption Perceptions Index ๒๐๑๕) โดยประเทศไทยได้ ๓๘ คะแนนจาก ๑๐๐ คะแนน อยู่อันดับที่ ๗๖ จาก ๑๖๘ ประเทศทั่วโลกและเป็นอันดับที่ ๓ ในกลุ่มประเทศอาเซียน</p> <p>๒.๕. สถานการณ์การท่องเที่ยวของไทย ในการประชุม Thailand Tourism Forum ๒๐๑๖ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับธุรกิจการท่องเที่ยวในไทย เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ ได้เปิดเผยผลสำรวจของสถาบัน STR Global ว่าในปี ๒๕๕๘ ประเทศไทยมีอัตราการเข้าพักร้อยละ ๗๓.๖ แต่การเข้ายึดพื้นที่ธุรกิจท่องเที่ยวของตัวแทน (Nominee) กลุ่มทุนจีนจะเป็นปัญหากระทบธุรกิจท่องเที่ยวไทย</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑. การเฝ้าระวังการก่อการร้าย เน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสร้างความรับรู้ผ่านกลไกมหาดไทยลงไปในระดับภูมิภาค พร้อมทั้ง เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์</p> <p>๒. ร่างรัฐธรรมนูญ การร่างรัฐธรรมนูญของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ มีหลักการให้รัฐบาลสามารถใช้อำนาจอธิปไตย การพัฒนาประเทศให้ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติไม่ใช่ดำเนินการตามพรรคการเมืองหรือบุคคล อีกทั้งให้มีกลไกการถ่วงดุลอำนาจและสร้างกลไกควบคุมไม่ให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน</p> <p>๓. Application GAC และ G-News จัดทำขึ้นเนื่องจากรัฐบาลต้องการให้มีช่องทางเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าใจในการทำงานและผลงานของรัฐบาล โดยเป็นข้อมูลที่แท้จริงจากทุกหน่วยงาน ดังนั้น ให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการ</p> <p>๓.๑ กำชับให้บุคลากรของกระทรวงมหาดไทยทั้งในระดับท้องถิ่นและท้องถิ่นศึกษา Application GAC และ G-News เพื่อชี้แจงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับ Application GAC และ G-News ทั้งหมด</p> <p>๓.๒ การจัดทำข้อมูลลงใน Application GAC และ G-News</p> <ul style="list-style-type: none"> - ข้อมูลหน่วยงาน (Profile) ให้มีเนื้อหาเข้าใจง่าย เช่น การชี้แจงบทบาทหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยโดยไม่เน้นเชิงกฎหมาย งานนโยบายของรัฐบาลที่ดำเนินการ เป็นต้น 	<p>ทุกหน่วยงาน/ ทุกจังหวัด</p> <p>สกม.สป.</p> <p>ศสส.สป./ ทุกจังหวัด</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>- ข้อมูลผลการดำเนินงาน เช่น งานที่ประชาชนต้องการทราบ งานในพื้นที่ที่ได้รับการแก้ไขด้วยกลไกมหาดไทย งานที่ดำเนินการแก้ไขซึ่งประเด็นที่สื่อมวลชนให้ความสนใจ เป็นต้น</p>	
<p>มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ และโครงการพัฒนาอาชีพตามความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชนเพื่อบรรเทาผลกระทบภัยแล้ง (มาตรการที่ ๔)</p>	<p>รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านบริหาร (นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ)</p> <p>๑. มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ ๕ ล้านบาท) วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๓๖,๒๗๕ ล้านบาท</p> <p>๑.๑ ผลการดำเนินงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - อนุมัติแล้ว ๑๒๐,๑๙๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๐๗ งบประมาณทั้งสิ้น ๓๕,๔๒๓.๖๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๖๕ - ก่อหนี้ผูกพันแล้ว ๗,๙๗๙.๕๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๙๙ - เบิกจ่ายแล้ว ๔,๐๒๑.๘๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๐๙ โดยคาดว่าจะภายใน ๑ เดือน จะสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ ๑๒,๐๐๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๓ เนื่องจากมีโครงการบางส่วนที่ยังไม่ได้บันทึกสู่ระบบ และกรมบัญชีกลางได้ขยายระยะเวลาตามที่ได้เสนอทั้งหมด <p>๑.๒ ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) การก่อก่อหนี้ผูกพัน โครงการที่ได้รับอนุมัติแล้วให้ก่อก่อหนี้ภายในวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ส่วนโครงการที่ยังไม่อนุมัติให้เร่งรัดก่อก่อหนี้ผูกพันภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เพื่อให้สามารถดำเนินโครงการต่อไปได้ โดยขอขยายระยะเวลาตามขั้นตอน ๒) การเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ ในกรณีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญและวงเงินงบประมาณเป็นอำนาจของหัวหน้าส่วนราชการ และกรณีการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อวงเงินของโครงการเป็นอำนาจของสำนักงบประมาณ ๓) การยกเลิกโครงการ ให้จังหวัดรวบรวมโครงการที่ขอยกเลิกเสนอผ่านคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ตามขั้นตอนเช่นเดียวกับการเสนอโครงการ ๔) การกำหนดราคากลาง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดตั้งคณะทำงาน โดยให้มีเจ้าหน้าที่จากกรมโยธาธิการและผังเมืองเข้าร่วม รวมถึงการแบ่งพื้นที่และจัดทำแผนในการลงไปช่วยเหลือพื้นที่ที่มีปัญหา ๕) โครงการก่อสร้างที่มีเนื้องานคอนกรีต กรณีลงนามในสัญญาแล้วให้เร่งรัดดำเนินการหากมิได้กำหนดระยะเวลาการบ่มคอนกรีตหรือกำหนดเวลาไม่ครบ ๒๘ วัน ให้ขยายเวลาให้ครบโดยขอแก้ไขสัญญาตามระเบียบพัสดุ ฯ และโครงการที่ยังมิได้ลงนามในสัญญา ให้คำนึงระยะเวลาบ่มคอนกรีตด้วย ๖) การขออนุญาตใช้พื้นที่ <ul style="list-style-type: none"> - กรณีที่ดินสาธารณะ การปรับปรุงพัฒนาสามารถดำเนินการได้ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่ ฯ ส่วนการขอใช้ที่ดินตามมาตรา ๙ ประมวลกฎหมายที่ดินให้จังหวัดเร่งเสนอเรื่องให้กรมที่ดิน - กรณีที่ดินในเขตป่าสงวนและเขตอุทยาน ให้จังหวัดเร่งส่งเรื่องให้กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชพิจารณาต่อไป 	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๗) การบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP ให้จังหวัดเร่งบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP และดำเนินการตามข้อเสนอแนะของกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๘) เงินบริหารจัดการโครงการ การทำงานล่วงเวลา ค่าตอบแทนลูกจ้าง สย. และอาสาสมัครชาตินิแดน</p> <ul style="list-style-type: none"> - เงินบริหารจัดการ จังหวัดละ ๖๐๐,๐๐๐ บาท สามารถจ่ายได้ - การทำงานล่วงเวลาให้ทำเป็นคำสั่ง - กรณีลูกจ้าง สย. ทำงานล่วงเวลา ให้อำเภอทำสัญญาจ้างใหม่ - กรณีอาสาสมัครชาตินิแดนให้ดำเนินตามระเบียบการเบิกจ่าย เบี้ยเลี้ยงที่กรมการปกครองจัดสรรให้ <p>๙) โครงการที่โดดเด่น (Best Practice) ให้จังหวัดเร่งดำเนินการ ประชาสัมพันธ์</p> <p>๒. มาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรคนยากจนในการส่งเสริมความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน (งบสร้างอาชีพ/สร้างรายได้) จำนวน ๓,๘๒๗ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๓,๒๐๐.๙๖๘ ล้านบาท มีผลการดำเนินงาน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ก่อหนี้ผูกพันแล้ว ๗๑๒.๓๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๗๒ - เบิกจ่ายแล้ว ๑,๒๙๗.๑๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๕๓ <p>๓. มาตรการสนับสนุนการจัดการเครื่องจักรกลการเกษตรให้แก่กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มสหกรณ์ ดำเนินการนำร่องใน ๒๑ จังหวัด จำนวน ๔๒๑ รายการ งบประมาณทั้งสิ้น ๒๕๔.๒๘๐ ล้านบาท มีผลการดำเนินการ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ก่อหนี้ผูกพันแล้ว ๖๕.๖๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๘๓ - เบิกจ่ายแล้ว ๘๓.๕๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๘๔ <p>๔. มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ งบประมาณทั้งสิ้น ๒,๖๓๘.๑๘๙ ล้านบาท กระทรวงมหาดไทยได้รับจัดสรรจำนวน ๔,๔๙๐ โครงการ งบประมาณ ๒,๕๖๕.๘๐๕ ล้านบาท มีผลการดำเนินงาน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ก่อหนี้ผูกพันครบถ้วนแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ - เบิกจ่ายแล้ว ๑,๔๗๓.๘๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๔๖ - ยกเลิกโครงการ ๓๘๕ รายการ ๒๖๓.๔๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๒๗ <p>๕. โครงการพัฒนาอาชีพตามความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชนเพื่อบรรเทาผลกระทบภัยแล้ง (มาตรการที่ ๔)</p> <p>ระยะที่ ๑ การปลูกพืชใช้น้ำน้อย กลุ่มเกษตรกรได้รับจัดสรรเงิน งบประมาณและเริ่มดำเนินการแล้ว มีเบิกจ่ายงบประมาณคิดเป็นร้อยละ ๔๐.๘๘ โดยได้ดำเนินการ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปลูกพืชเสร็จแล้วรอเก็บเกี่ยว ๙ จังหวัด จำนวน ๘๔ โครงการ - อยู่ระหว่างดำเนินการปลูก ๘ จังหวัด จำนวน ๖๐ โครงการ - เตรียมแปลงปลูกและจัดตั้งศูนย์ ๒ จังหวัด จำนวน ๘ โครงการ - ยกเลิกโครงการ ๒ จังหวัด จำนวน ๓ โครงการ - โครงการ Best Practice ๑๔ จังหวัด ๖๑ โครงการ 	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p style="text-align: center;">ระยะที่ ๒ ด้านการเกษตรอื่นๆ อาชีพนอกภาคการเกษตรและการจ้างงาน</p> <p>๑. โครงการที่มีความสมบูรณ์ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ อนุมัติงบประมาณดำเนินโครงการที่มีความสมบูรณ์แล้ว ๓,๑๓๕ โครงการ งบประมาณ ๑,๖๔๑.๐๔ ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงการปลูกพืชใช้น้ำน้อย (มีแหล่งน้ำ) จำนวน ๔๐๘ โครงการ งบประมาณ ๑๕๒.๙๕๘ ล้านบาท - โครงการเกษตรอื่นๆ ๑,๘๖๑ โครงการ ๑,๒๑๘.๐๑๗ ล้านบาท - โครงการนอกภาคเกษตร ๘๖๖ โครงการ ๒๕๓.๐๖๘ ล้านบาท <p>ทั้งนี้ ให้ดำเนินโครงการแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙</p> <p>๒. โครงการที่ยังไม่สมบูรณ์ จังหวัดได้จัดทำรายละเอียดเพิ่มเติมส่งให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อแจ้งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป</p> <p>๓. งบประมาณจัดการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ส่งเสริมความรู้ให้เกษตรกรของโครงการฯ โดยศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล (ศบกต.) งบประมาณ ๔๕.๕๓๘ ล้านบาท - อนุมัติให้ปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๑๕๕.๑๓๕ ล้านบาท ของหน่วยงาน (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๖๖.๐๐๗ ล้านบาท กระทรวงมหาดไทย ๘๙.๑๒๗ ล้านบาท) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโครงการ <p>รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>มาตรการต่าง ๆ ดังกล่าวเป็นการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง การสร้างความเข้มแข็ง การลดความเหลื่อมล้ำ การลดต้นทุนการผลิต ฯลฯ ซึ่งมีเป้าหมายไปสู่การ Zoning ภาคเกษตร เพื่อให้เป็นไปกลไกตลาด ซึ่งจะเน้นดำเนินงานตามมาตรการต่าง ๆ เพื่อช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนอกเหนือจากการลงทุนจากภาครัฐ (Government) การลงทุนจากภาคเอกชน (Investment) การอุปโภคบริโภคในประเทศ (Consumption)</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑. มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ ๕ ล้านบาท)</p> <p>๑.๑ ให้จังหวัดเร่งพิจารณาโครงการที่คาดว่าจะไม่สามารถดำเนินการได้เพื่อให้เกิดความชัดเจน</p> <p>๑.๒ โครงการที่ได้มีการลงนามในสัญญาแล้วแต่ไม่สอดคล้องกับความเห็นของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เช่น การขอขยายระยะเวลาโครงการที่มีงานก่อสร้างเกี่ยวกับการแข็งตัวของเนื้อคอนกรีต เป็นต้น ให้ประสานสำนักงบประมาณและกรมบัญชีกลางทำหนังสือยืนยันเห็นชอบขยายระยะเวลาเป็นลายลักษณ์อักษร</p> <p>๒. โครงการพัฒนาอาชีพตามความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชนเพื่อบรรเทาผลกระทบภัยแล้ง (มาตรการที่ ๔) คัดเลือกจังหวัดที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น (Best Practice) เพื่อเป็นตัวอย่างให้จังหวัดอื่น ๆ และเพื่อเป็นผลงานของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย</p>	<p>สนพ.สป./ ทุกจังหวัด</p> <p>สนพ.สป./ ทุกจังหวัด</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>แนวทางการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า</p>	<p>รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านสาธารณสุขและพัฒนาเมือง (นายชยพล ธิติศักดิ์)</p> <p>๑. พื้นที่เสี่ยงในการเกิดหมอกควันและไฟป่า ปี ๒๕๕๙ ข้อมูลจากกรมส่งเสริมการเกษตร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) ได้ประเมินว่าจะมีพื้นที่เสี่ยงเกิดหมอกควันและไฟป่า ปี ๒๕๕๙ ในพื้นที่ ๙ จังหวัด (เชียงใหม่ เชียงราย น่าน แพร่ แม่ฮ่องสอน พะเยา ลำพูน ลำปาง และตาก) จำนวน ๕๘.๖๒ ล้านไร่ แบ่งเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> - ป่าอนุรักษ์ ๒๖.๙๗ ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๔๖ - ป่าสงวน ๑๘.๙๗ ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๓๒ - พื้นที่เกษตร ๑๑.๙๗ ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๒๑ - ริมทาง ๐.๗๑ ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑ <p>๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบตามกฎหมายกำหนด</p> <p>๒.๑ ป่าอนุรักษ์ มีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชเป็นผู้รับผิดชอบ (พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. ๒๕๔๔ พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และ พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕)</p> <p>๒.๒ ป่าสงวน มีกรมป่าไม้เป็นผู้รับผิดชอบ โดยในพื้นที่เสี่ยง ๙ จังหวัดมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ป่าสงวนจำนวน ๕๓๒ แห่ง แบ่งเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> - ส่งมอบภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ๔๙๔ แห่ง - ยังไม่ส่งมอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ๑๘ แห่ง - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่มีความพร้อม ๒๐ แห่ง <p>๒.๓ พื้นที่เกษตร มีกรมวิชาการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ (ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๒๐ ผู้ใดทำให้เกิดเพลิงไหม้แก๊วสดุใดๆ แม้เป็นของตนเองจนน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลอื่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๗ ปีและปรับไม่เกิน ๑๔,๐๐๐ บาท)</p> <p>๒.๔ พื้นที่ริมทาง มีกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทเป็นผู้รับผิดชอบ (พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๓๐ ห้ามมิให้ผู้ใดเผาหรือกระทำด้วยประการใดๆ ภายในระยะ ๕๐๐ เมตร จากทางเดินรถเป็นเหตุให้เกิดควันหรือสิ่งอื่นใด ในลักษณะที่ทำให้ไม่ปลอดภัยแก่จราจรในทางเดินรถนั้น)</p> <p>ทั้งนี้ ได้มีการตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันแห่งชาติ (ศอ.ปกป.ชาติ) โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธาน และเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ มติคณะรัฐมนตรีมอบหมายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยหลักในการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือในระดับภูมิภาคจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นศูนย์กลาง</p> <p>๓. ช่วงเวลาที่เกิด ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – เดือนเมษายน</p> <p>๔. สาเหตุหลักในการเกิดหมอกควันและไฟป่า</p> <p>๔.๑ พื้นที่ป่าอนุรักษ์และป่าสงวน ได้แก่ การเผาเพื่อหาของป่าและล่าสัตว์ การบุกรุกป่า การลุกลามจากพื้นที่ใกล้เคียง ฯลฯ</p> <p>๔.๒ พื้นที่เกษตร ได้แก่ การเผาเศษตอซังข้าว/ข้าวโพดเพื่อเตรียมเพาะปลูกรอบใหม่ ฯลฯ</p> <p>๔.๓ พื้นที่ริมทาง ได้แก่ การเผาเศษวัชพืช/ขยะ การทิ้งก้นบุหรี่ ฯลฯ</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๕. แผนงานของส่วนราชการ</p> <p>๕.๑ พื้นที่ป่าอนุรักษ์ จัดเตรียมพนักงานดับไฟป่าในพื้นที่ ๙ จังหวัดภาคเหนือ หน่วยงานควบคุมไฟป่าในพื้นที่ ๙ จังหวัด มีทั้งหมด ๔๑ สถานี ประกอบด้วย หน่วยดับไฟ ๑๒๘ หน่วย และชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่าจำนวน ๔ ชุด รวมกำลังพลดับไฟป่าทั้งสิ้น ๑,๙๘๐ คน</p> <p>๕.๒ พื้นที่ป่าสงวน มีหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าและเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่าพื้นที่ ๙ จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - หน่วยส่งเสริมควบคุมไฟป่า ๒๕ หน่วย - เครือข่ายไฟป่า ๒๑๘ เครือข่าย - ชุดเฉพาะกิจ ๒๔๓ ชุด - การลาดตระเวนโดยชุดเฉพาะกิจเคลื่อนที่เร็ว - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๕๓๒ แห่ง <p>๕.๓ พื้นที่เกษตร</p> <ul style="list-style-type: none"> - สนับสนุนงบประมาณการฝึกอบรมต่อชั่ง - ควบคุมการเกิดไฟไหม้ในพื้นที่ โดยใช้คนในชุมชนร่วมกันดูแลการเผาและเขตห้ามเผา - การสนับสนุนการจัดการเศษวัสดุที่เหลือในพื้นที่โดยใช้สารเร่งในการฉีดพ่นย่อยเศษวัสดุ และการทำปุ๋ยหมัก <p>๕.๔ พื้นที่ริมทาง</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดเตรียมรถบรรทุกน้ำ รถดับเพลิง - กำจัดเศษวัชพืชริมทาง - ฝักระวัง ลาดตระเวน <p>๖. มาตรการเร่งด่วน (วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ - ๑๕ เมษายน ๒๕๕๙)</p> <p>๖.๑ พื้นที่ป่าอนุรักษ์และป่าสงวน</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำแนวป้องกันไฟและจัดกำลังลาดตระเวนในพื้นที่ป่า - รณรงค์ให้ผู้นำท้องที่สร้างกฎกติกาการห้ามเผาป่าขึ้นมาบังคับใช้กันเองในหมู่บ้าน/ชุมชน - บังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำความผิดโดยเคร่งครัด <p>๖.๒ พื้นที่เกษตร</p> <ul style="list-style-type: none"> - รณรงค์ให้มีการใช้สารย่อยสลายหรือไถกลบตอซังข้าว/ข้าวโพด/ซากวัชพืชฤดูแล้ง - ใช้กลไกของ มท.ในการฝักระวัง ป้องกันการเผา หากมีการเผาในพื้นที่รับผิดชอบ กำหนดและผู้ใหญ่บ้านต้องรับผิดชอบ - รณรงค์ให้ผู้นำท้องที่สร้างกฎกติกาขึ้นมาบังคับใช้กันเองในหมู่บ้าน/ตำบล เช่น ประกาศเขตห้ามเผา ๙๐ วัน เป็นต้น <p>๖.๓ พื้นที่ริมทาง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายให้รับทราบระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการห้ามเผาในพื้นที่เขตทางหลวง - จัดกำลังอาสาสมัครภาคประชาชน ในการลาดตระเวน ฝักระวังการเผา 	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<ul style="list-style-type: none"> - บังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำความผิดโดยเคร่งครัด - สร้างความเข้าใจในสิ่งที่ถูกต้องเกี่ยวกับการไม่เผาป่า เผาไร่ เผาตอซัง และวัชพืช ในพื้นที่ทั่วไปและริมถนนต่าง ๆ <p>๗. แนวทางการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ</p> <p>๗.๑ การบริหารจัดการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ระดับจังหวัด/อำเภอ/ตำบล/หมู่บ้าน - ตั้งคณะกรรมการบูรณาการทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน สื่อมวลชน และวิชาการ - วิเคราะห์กำหนดจุดพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าจากข้อมูล Hotspot ในอดีต ๔ ปีย้อนหลังและกำหนดหมู่บ้านที่มีการเกิดไฟป่าทุกปี หมู่บ้านที่มีปัญหาหมอกควันเกิดขึ้นไม่ทุกปี และหมู่บ้านที่ไม่มีปัญหาไฟป่า - เตรียมพร้อมคณะทำงานไฟป่าหมู่บ้านฯ ละ ๒๕ คน เพื่อเป็นหลักในการเข้าถึงพื้นที่และช่วยเหลือผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ในการประชาสัมพันธ์ ลาดตระเวน ดับไฟป่า เผ่าระวังและการติดต่อสื่อสาร - สำรวจทรัพยากรในการจัดการปัญหา อาทิ คน งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ดับไฟป่า จัดทำบัญชีผู้มีพฤติกรรมกรเข้าป่าเพื่อล่าสัตว์ เป็นต้น - จัดตั้ง War Room ศูนย์ข้อมูลรวบรวมระบบสื่อสาร ทรัพยากรในการบริหารจัดการปัญหาไฟป่าและเป็นหน่วยประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง - จัดการประชุมชี้แจงขอความร่วมมือหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำศาสนา ผู้บริหารสถานศึกษา ดำเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจและวางแผนรับมือสถานการณ์หมอกควันและไฟป่าโดยการประชุมชี้แจงกับประชาชนอย่างต่อเนื่อง <p>๗.๒ การสร้างความตระหนัก การรับรู้เกี่ยวกับไฟป่าและหมอกควัน</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดชุดปฏิบัติการประจำตำบลเข้าทำการประชุมชี้แจงราษฎรระดับหมู่บ้าน - เตรียมพร้อมผู้นำชุมชน โดยการประชุมชี้แจงคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) เพื่อให้ทราบนโยบายของจังหวัดโดยเฉพาะหมู่บ้านเสี่ยงต้องให้ชุดปฏิบัติการประจำตำบลเน้นเป็นพิเศษ - การประชาสัมพันธ์ประชาชนในพื้นที่แห้งตผา และเผ่าระวังในห้วง ๖๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ - ๑๕ เมษายน ๒๕๕๙ โดยการทำป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นรายตำบลและหมู่บ้านและสื่อทุกแขนง <p>๗.๓ การลดปริมาณเชื้อเพลิง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ลดเชื้อเพลิงในพื้นที่ไร่ข้าวโพด ต้น ตอ ใบ ชังข้าว โดยส่งเสริมการพ่นสารหมักชีวภาพและไถกลบในพื้นที่ราบหรือพื้นที่เกษตรกรรม สำหรับพื้นที่เป็นเชิงเขาให้จัดระเบียบการเผาก่อน - ส่งเสริมโครงการนำเศษวัสดุทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์ - ส่งเสริมให้มีโรงงานชีวมวล โดยนำเปลือกข้าวโพดและชังข้าวโพด วัสดุทางการเกษตรมาทำเป็นเชื้อเพลิงอัดแท่ง 	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>- ให้รางวัลกับพื้นที่ที่ไม่มีการเผาหรือสามารถลดการเผาได้โดยขอความร่วมมือกับภาคเอกชนในพื้นที่ในการสนับสนุนเงินรางวัล</p> <p>๗.๔ มาตรการสร้างความยั่งยืน</p> <p>- การเร่งจัดทำแผนยุทธศาสตร์จัดระเบียบพื้นที่ป่าไม้กับชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนโดยเร็ว</p> <p>- น้อมนำโครงการพระราชดำริสร้างป่าสร้างรายได้มาใช้ในพื้นที่ป่าที่มีการบุกรุกทำการเกษตร</p> <p>- การส่งเสริมให้เกษตรกรเปลี่ยนการปลูกข้าวโพด</p> <p>- การส่งเสริมอาชีพศิลปหัตถกรรม การท่องเที่ยว ฯลฯ</p> <p>- การเร่งปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ดิน น้ำ ป่า</p> <p>ปลัดกระทรวงมหาดไทย</p> <p>การดำเนินงานในส่วนของกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑. ประชุมหารือร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมพัฒนาที่ดิน กรมป่าไม้ กรมวิชาการเกษตร ผู้ว่าราชการจังหวัด ๙ จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. จังหวัดที่ได้ดำเนินการในการบูรณาการตามบทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ ซึ่งมีผลการดำเนินงานที่ดีเป็นตัวอย่างได้ เช่น Model ที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้ร่วมดำเนินการกับเครือข่าย CP เป็นต้น ทั้งนี้ จะได้ขยายผลไปที่จังหวัดน่านและจังหวัดแม่ฮ่องสอน</p> <p>๓. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้จัดประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) ร่วมกับทหาร ตำรวจ กรมการbinพลเรือน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นประจำทุกสัปดาห์ เพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีนว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑. การแบ่งพื้นที่ดำเนินการ (พื้นที่ป่าอนุรักษ์ ป่าสงวน การเกษตร และริมทาง) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบูรณาการการปฏิบัติกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมพัฒนาที่ดิน กรมป่าไม้ กรมวิชาการเกษตร ฯลฯ</p> <p>๒. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบริหารจัดการการเผาในพื้นที่เกษตรโดยบูรณาการร่วมกันภายในกลุ่มจังหวัด ทั้งนี้ การเผาต้องอยู่ภายใต้การควบคุมและการพิจารณาปัจจัยอื่น ๆ ด้วย เช่น ขนาดพื้นที่ ทิศทางลม เป็นต้น</p> <p>๓. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดใช้กลไกในพื้นที่ดูแลและป้องกันไม่ให้เกิดการเผาป่าโดยมีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นที่ปรึกษา เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนและการจราจรทางอากาศ</p> <p>๔. มอบหมายรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านสาธารณสุขและพัฒนาเมือง (นายชยพล ธิติศักดิ์) จัดทำแนวทางการแก้ปัญหาหมอกควันที่สามารถดำเนินการได้ และรายงานให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบในการประชุมครั้งต่อไป</p>	<p>ปภ./ จังหวัดเป้าหมาย</p> <p>ปภ./ จังหวัดเป้าหมาย</p> <p>ปภ./ จังหวัดเป้าหมาย</p> <p>รอง ปมท.(ส)/ ปภ.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๕. หากจังหวัด/กลุ่มจังหวัดใดมีความพร้อมและสามารถดำเนินการบริหารจัดการการเผาได้ ให้ดำเนินการได้ทันทีเพื่อเป็นการทยอยเผา</p> <p>๖. ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัด กรณีที่จะมีการเผาในพื้นที่ที่มีเสาส่งไฟฟ้า เพื่อหามาตรการป้องกันผลกระทบต่อการส่งกระแสไฟฟ้าในพื้นที่</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามโครงการที่กระทรวงมหาดไทยร่วมมือกับเครือ CP ที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นตัวอย่างการป้องกันหมอกควันและไฟป่าโครงการใน ๙ จังหวัด</p>	<p>จังหวัดเป้าหมาย</p> <p>กฟภ./ จังหวัดเป้าหมาย</p> <p>ปภ./จ.เชียงใหม่</p>
<p>สถานการณ์ภัยแล้ง ผลกระทบ และการแก้ไข ปัญหา</p>	<p>กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)</p> <p>๑. ภาพรวมสถานการณ์ภัยแล้ง ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ จนถึงปัจจุบัน ประกาศภัยแล้งไปแล้ว ๑๖ จังหวัด ๓,๔๐๐ หมู่บ้าน ที่ผ่านมาได้เกิดฝนตกทำให้มีน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำประมาณ ๔๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร ทำให้บางพื้นที่ยุติสถานการณ์ภัยแล้งแล้ว ปัจจุบันเหลือจังหวัดที่ประกาศภัยแล้งจำนวน ๑๓ จังหวัด มีพื้นที่ประสบภัย ๒,๔๐๗ หมู่บ้าน</p> <p>๒. พื้นที่การเกษตรที่ได้รับความเสียหาย จำนวน ๑๒ จังหวัด ๑.๔๒๗๔ ล้านไร่ (พื้นที่นา ๑.๓๔๗๘ ล้านไร่ พื้นที่ไร่ ๗๒,๓๕๕ ไร่ และพื้นที่สวน ๖๑๕ ไร่) และจังหวัดอุตสาหกรรมที่มีปัญหาน้ำอุปโภคบริโภค ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ส่งรถสูบน้ำระยะไกลไปประจำเพื่อสูบน้ำให้ท้องถิ่นแล้ว</p> <p>๓. ข้อมูลระบบประปาไม่ตรงกัน ให้ทุกหน่วยงานใช้ข้อมูล กชช๒ค. ปี ๒๕๕๖ เป็นหลัก ซึ่งมีข้อมูลปัจจุบัน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - หมู่บ้านที่ไม่มีประปาคงเหลือจำนวน ๑,๙๐๗ หมู่บ้าน โดยหมู่บ้านที่มีความพร้อมให้ท้องถิ่นรับผิดชอบดำเนินการจำนวน ๑,๐๒๖ หมู่บ้าน ในส่วนหมู่บ้านที่ไม่มีความพร้อมจำนวน ๘๘๑ หมู่บ้าน ให้กรมทรัพยากรน้ำและท้องถิ่นร่วมกันดำเนินการ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ <p>๔. สถานการณ์น้ำทะเลหนุนในแม่น้ำ ๓ สาย</p> <ul style="list-style-type: none"> - แม่น้ำเจ้าพระยา จุดที่มีความเค็มสูงอยู่ที่สถานีของชลประทานสามเสน มีค่าความเค็ม ๒.๒๗ กรัมต่อลิตร (ค่าปกติไม่เกิน ๐.๒๕ ต่อลิตร) - แม่น้ำแม่กลอง จุดที่มีความเค็มสูงอยู่ที่หน้าว่าการอำเภอเมืองสมุทรสงคราม มีค่าความเค็ม ๒๐.๓๑ กรัมต่อลิตร เนื่องจากเป็นบริเวณปากน้ำเป็นจุดที่น้ำทะเลขึ้น - ลง - แม่น้ำท่าจีน จุดที่มีความเค็มสูงอยู่ที่ประตูน้ำมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร มีค่าความเค็ม ๒๕ กรัมต่อลิตร <p>การแก้ไขปัญหา ให้กรมชลประทานผันน้ำเฉลี่ยแล้ว ๘๘ ล้านลูกบาศก์เมตร และจุดที่ปลูกกล้วยไม้ได้ส่งน้ำให้ โดยดำเนินการมาแล้วประมาณ ๑ เดือน</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>การประปาส่วนภูมิภาค (นายชุมพล โชคพงษ์อุดมชัย รองผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค ปฏิบัติการ๔)</p> <p>กรณีหน่วยบริการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาดอนเจดีย์ขาดแคลนน้ำ เนื่องจากเมื่อกรมชลประทานปล่อยน้ำเพื่อให้การประปาส่วนภูมิภาคสูบน้ำและกักเก็บไว้ในสระเก็บน้ำ แต่เนื่องจากประชาชนไปสูบน้ำที่ต้นทางก่อน ทำให้สูบน้ำได้น้อยลง แต่ยังมีน้ำเพียงพอให้บริการประชาชน และได้ให้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาใกล้เคียงส่งน้ำสนับสนุนอีกทางหนึ่ง อีกทั้งในพื้นที่ยังมีบ่อบาดาลเพื่อใช้อุปโภคบริโภคด้วย ทำให้ในพื้นที่ดังกล่าวไม่ขาดแคลนน้ำ</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑. กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดรู้ถึงปัญหาเรื่องน้ำเพื่อการเกษตร (ไร่/นา/สวน) และน้ำอุปโภคบริโภคในทุกพื้นที่ของจังหวัด เช่น พื้นที่มีปัญหาขาดแคลนน้ำ มาตรการช่วยเหลือ เป็นต้น โดยเน้นให้ความช่วยเหลือพื้นที่เกษตรที่เป็นสวนต่าง ๆ เนื่องจากใช้เวลานานในการฟื้นฟู ทั้งนี้ ให้ประสานงานกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>๒. ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดเก็บข้อมูลสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศ เช่น จำนวนพื้นที่ที่มีความเสี่ยง จำนวนพื้นที่มีปัญหา จุดที่มีปัญหาการให้ความช่วยเหลือ เป็นต้น โดยรายงานให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบอย่างละเอียด รวมทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหาและให้รายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อนำเรียนคณะรัฐมนตรีทราบ และสามารถแก้ไขได้ก่อนเกิดวิกฤต</p> <p>๓. บูรณาการข้อมูลน้ำร่วมกันระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น การประปานครหลวง และการประปาส่วนภูมิภาค เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนจากภัยแล้ง</p>	<p>ปภ./ทุกจังหวัด</p> <p>ปภ.</p> <p>ปภ./สส./กปน./กปภ.</p>
เรื่องอื่น ๆ	<p>๑. การประชุมคณะกรรมการพิจารณามาตรการด้านการผลิตและการตลาดสินค้าข้าว (รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านบริหาร (นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ)</p> <p>จากการประชุมเมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้พลเอกฉัตรชัย สาริกัลป์ยะ เป็นประธานในที่ประชุม โดยสรุปให้มีการผลิตข้าวในปี ๒๕๖๐ โดยเริ่มจากปีนี้เป็นต้นไป จากเดิมผลิตได้ ๓๑ ล้านตัน ให้ลดให้เหลือ ๒๕ ล้านตัน เพื่อให้สามารถควบคุมอุปสงค์ (Demand) และอุปทาน (Supply) ดำเนินการตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอความร่วมมือกระทรวงมหาดไทยดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. ประชุมหน่วยงานเกี่ยวข้องเพื่อกำหนดค่าเช่านาให้เหมาะสมและเป็นธรรม</p> <p>๒. ทบทวนหลักเกณฑ์การประกาศเขตภัยพิบัติให้รวดเร็วขึ้น</p> <p>๓. มอบหมายผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ผู้ตรวจราชการกรม ร่วมเป็นอนุกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินผลแผนการผลิตข้าวครบวงจร</p> <p>๒. เรื่องที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแจ้งให้ที่ประชุมทราบ</p> <p>๒.๑ นายกรัฐมนตรีกำหนดลงพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ให้นำเรียนกำหนดการและรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานการจัดที่ดินทำกินให้แก่ประชาชนก่อนลงพื้นที่จริงให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบ</p>	<p>สตร.สป./ปค./ทต.</p> <p>ทต.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๒.๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้รายงานมาตรการป้องกันความผิดพลาดจากการออกโฉนดที่ดินโดยการเดินสำรวจให้นายกรัฐมนตรีทราบแล้ว โดยให้ดำเนินการเดินสำรวจเพื่อออกโฉนดที่ดินเป็นไปตามมาตรการที่วางไว้</p> <p>๒.๓ การตรวจราชการของกระทรวงมหาดไทย ถือเป็นความช่วยเหลือในการเก็บงานและขับเคลื่อนโครงการต่าง ๆ ของจังหวัด ขอให้กำลังใจผู้ตรวจราชการของทุกหน่วยงาน</p>	<p>ทต.</p> <p>สตร.สป.</p>

สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น.